



Đập tan một kế hoạch khủng bố

Lao Động số 95 Ngày 29/04/2010 Cập nhật: 8:42 AM, 29/04/2010

(LĐ) - Chiều 28.4, Cục Chống khủng bố-Bộ Công an, Cơ quan thường trực phía nam đã thông báo về kết quả triệt phá kế hoạch khủng bố, gây nổ tại TPHCM dịp lễ 30.4 và 1.5 do tổ chức "Đảng Vì Dân" âm mưu thực hiện.



Pham Thị Phương

Kẻ được "Đảng Vì Dân" cử về Việt Nam thực hiện kế hoạch khủng bố đã bị bắt giữ là Phạm Thị Phương. Phương đã thú nhận toàn bộ âm mưu thực hiện khủng bố của mình.

Theo lãnh đạo Cục Chống khủng bố, ngày 20.4, Phương bị bắt giữ tại P.11, Q.Gò Vấp. Phương bị bắt theo lệnh truy nã số 05 ngày 2.7.2003 của Công an tỉnh Đồng Nai về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Hiện Phương đang bị xem xét khởi tố tiếp về tội "khủng bố".

Theo điều tra, năm 2002 Phương cùng chồng là Phạm Bá Huy bỏ trốn sang Thái Lan ở tại TP.Chiềng Mai và quen biết với Nguyễn Công Bằng (ở Mỹ) là "Tổng vụ trưởng hải ngoại" của tổ chức khủng bố "Chính phủ Việt Nam tự do" của Nguyễn Hữu Chánh, nay cầm đầu tổ chức khủng bố danh xưng "Đảng Vì Dân". Phương bị Bằng và Nguyễn Thanh Hải (tay chân Bằng) lôi kéo tham gia tổ chức hứa hẹn sẽ giúp đỡ Phương và gia đình được định cư tại nước thứ ba.

Sau đó, Phương nhận lời tham gia và được chúng huấn luyện cách liên lạc qua Internet, cách sử dụng thuốc nổ, vũ khí để hoạt động khủng bố phá hoại tại Việt Nam.

Bằng yêu cầu Phương dùng danh xưng Tổ chức "Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam" để hoạt động, thực chất đây là tổ chức trá hình của Bằng lập ra để đánh lừa dư luận và tránh sự phát hiện của Cơ quan An ninh.

Bằng cho rằng đây là tổ chức do Việt Nam lập ra trước năm 1975, nay không công bố người đứng đầu và trụ sở tổ chức, nên nếu có hoạt động khủng bố cũng không bị Cơ quan An ninh Việt Nam phát hiện và bị thế giới lên án.

Hoạt động với tổ chức của Bằng, còn có Đỗ Thành Công cầm đầu Tổ chức "Đảng Dân chủ Nhân dân", Nguyễn Hữu Lễ cầm đầu "Phong trào quốc dân đòi trả lại tên Sài Gòn", Trần Ngọc Bảo cầm đầu "Phục hưng Việt Nam", các đối tượng này đã gặp Phương tại Thái Lan và góp tiền cho Phương về Việt Nam thực hiện kế hoạch khủng bố.

Ngày 18.4.2010, Bằng cho Phương 5.000USD và thúc ép Phương, cũng như dùng vũ lực hăm dọa cả gia đình con cái Phương để buộc Phương xâm nhập về nước thực hiện âm mưu khủng bố. Kế hoạch chúng đưa ra có tên là "5K" gồm: "Rải truyền đơn", "treo khẩu hiệu" và "gây nổ".

Cụ thể là mua thuốc nổ để phá tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tụ điểm công cộng như nhà ga, bến tàu, bệnh viện, trường học... nhằm mục tiêu gây rối loạn, mất ổn định chính trị, kinh tế, xã hội.

Ngay sau khi về nước, ngày 19 và 20.4.2010, Bằng đã 2 lần gửi 4.500USD và "thông tri 1802" về "đề án 5K" yêu cầu sử dụng vũ khí, chất nổ khủng bố trong dịp lễ 30.4 và 1.5. Phương về Việt Nam bằng đường bộ, thâm nhập trái phép và về tại P.11, Q.Gò Vấp-TPHCM chuẩn bị thực hiện âm mưu, thuê trụ sở hoạt động... Tuy nhiên, Phương chưa kịp thực hiện kế hoạch thì bị công an bắt giữ.

Đến nay, Phương đã thành khẩn khai báo và thừa nhận Bằng giao nhiệm vụ về nước khủng bố, phá hoại dịp lễ 30.4 và 1.5.2010.

